

จากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)
ทางคณะกรรมการจึงได้จัดทำตารางมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามประเด็นการพัฒนาของ พชอ.น้ำยืน ประจำปี ๒๕๖๗ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน
ดังนี้

ตารางมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตามประเด็นการพัฒนาของ พชอ.น้ำยั้น ประจำปี ๒๕๖๗
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)

ประเด็นปัญหา	การดำเนินงาน	อนุคณะกรรมการ	หมายเหตุ
<p>คนน้ำยั้นขาด ความยากจน พัฒนาคนทุกช่วง วัย ไม่ทิ้งใครไว้ ข้างหลัง</p>	<p>- สํารวจเด็กกลุ่มที่มีพัฒนาการล่าช้าเด็ก อายุ ๐-๕ ปี, หญิงตั้งครรภ์ , ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ , ผู้สูงอายุ (ติดบ้าน/ติดเตียง) พร้อมติดตามเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านโดย CM/ CG/ 3 หมอ</p> <p>- กิจกรรม วึ่งเพื่อสุขภาพและหารายได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง</p> <p>- กลุ่มเด็กเปราะบาง/พัฒนาการล่าช้า ชับเคลื่อน โดยคณะกรรมการ CFCT</p> <p>- กลุ่มผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมและส่งเสริม ชม.ไม่ล้ม และถนนสายวัฒนธรรม</p> <p>- การเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย</p>	<p>๑. พัฒนาชุมชน ประธาน</p> <p>๒. ผอ.รพ.รองประธาน</p> <p>๓. ท้องถิ่นอำเภอ</p> <p>๔. พัฒนาการอำเภอ</p> <p>๕. เกษตรอำเภอ</p> <p>๖. ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา</p> <p>๗. ประธานชมรมคนรักน้ำยั้น</p> <p>๘. กำนันทุกตำบล /ผญบ.ทุกหมู่บ้าน</p> <p>๙. ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง</p> <p>๑๐. สาธารณสุขอำเภอเลขานุการ</p> <p>๑๑. หัวหน้าฝ่ายสนง.สสอ.น้ำยั้น ผู้ช่วยเลขานุการ</p>	<p>พัฒนาการชุมชน / อำเภอ น้ำยั้น / ชมรมคนรักน้ำยั้น ให้มีการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. ให้ทีมพี่เลี้ยงตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ น้ำยั้น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความยากจน มิติ ๖ ด้าน ตามแบบฟอร์ม</p> <p>๒. ประชุมทีมที่วางแผนช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือที่เร่งด่วน</p> <p>๓. กรรรม "เล่นน้อยๆช่วยพี่น้องน้ำยั้น" วึ่งเพื่อสุขภาพและหารายได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง</p> <p>สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล/รพ.สต. ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สํารวจเด็กกลุ่มที่มีพัฒนาการล่าช้าเด็ก อายุ ๐-๕ ปี, หญิงตั้งครรภ์, ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์, ผู้สูงอายุ (ติดบ้าน/ติดเตียง) พร้อมติดตามเยี่ยมบ้าน</p> <p>๒. ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินพัฒนาการ และการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต - สนับสนุนวิตามินให้กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ - กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง (เจาะ Hct) - กิจกรรมรณรงค์การอ่านนิทานในชุมชน <p>๓. มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบที่มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไฮ-สโคป (High Scope) ต้นแบบ</p> <p>๔. กิจกรรมการถนนสายวัฒนธรรม ตักบาตรนมจืด</p>

ตารางมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตามประเด็นการพัฒนาของ พชอ.น้ำยิ้น ประจำปี ๒๕๖๗
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)

ประเด็นปัญหา	การดำเนินงาน	อนุคณะกรรมการ	หมายเหตุ
<p>๒. หมู่บ้านสะอาด (บ้านสวยเมืองสุข)</p>	<p>การจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในอำเภอน้ำยิ้นให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๑๐๒ หมู่บ้าน เน้นรวมถึง ถนนและสถานที่สาธารณะด้วย โดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวินัยการรักความสะอาด และมีจิตอาสา</p> <p>๑. การจัดตั้งธนาคารขยะ ทุกหมู่บ้านมีการจัดตั้งธนาคารขยะและมีการบริหารจัดการขยะที่ดี เป็นการสร้างรายได้ และดูแลสิ่งแวดล้อมลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน</p> <p>๒. ส่วมมาตรฐาน โดยเน้นให้ บ้าน วัด โรงเรียน มีส่วมและประกวดส่วมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย</p> <p>๓. รณรงค์ขยายผลการจัดการขยะเปียก ราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน</p> <p>๔. การลดขยะต้นทาง รณรงค์การใช้ภาชนะลดโลกร้อน โดยการใช้ตะกร้าใส่ของหรือถุงลดภาวะโลกร้อน</p> <p>๕. มีการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๖. มีป้ายคติสอนใจ</p> <p>๗. ปลูกผักสวนครัว รอบรั้วกินได้ หน้าบ้านมีการปลูกผักสวนครัวปลอดภัย</p> <p>๘. มีการติดตามผลการจัดกิจกรรม</p>	<p>๑. ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ ประธาน</p> <p>๒. ท้องถิ่นอำเภอน้ำยิ้น รองประธาน</p> <p>๓. นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง</p> <p>๔. อปท./อบต. ทุกแห่ง</p> <p>๕. กำนันตำบลทุกแห่ง</p> <p>๖. ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน</p> <p>๗. ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน</p> <p>๘. ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา</p> <p>๙. สาธารณสุขอำเภอน้ำยิ้น</p> <p>๑๐. รพ.สต.ทุกแห่ง</p> <p>๑๑. เกษตรอำเภอน้ำยิ้น</p> <p>๑๒. พัฒนาการอำเภอน้ำยิ้น เลขานุการ</p>	<p>สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล/รพ.สต. ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลตามแผนแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>๒. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ./รพ.สต. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๓. มีส่วมที่ได้มาตรฐานและสถานบริการสะอาด</p> <p>ปกครอง ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำบันทึกข้อตกลง บ้านสวยเมืองสุขทุกหมู่บ้าน</p> <p>๒. จัดตั้งกองทุนขยะกลางทุกหมู่บ้าน</p> <p>อปท./ท้องถิ่น/หมู่บ้าน ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามอำนาจหน้าที่</p> <p>๒. ให้มีผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อม/จัดตั้งกองสาธารณสุขในทุกอปท.</p> <p>๓. ส่งเสริมให้มีการจัดทำขยะเปียกทุกครัวเรือน</p> <p>๔. ประกวด หมู่บ้านสะอาด</p> <p>โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานศึกษาทุกแห่ง ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. สร้างจิตสำนึกสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน เยาวชนในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกของเสียอันตรายชุมชนลดการใช้ ถุงพลาสติกและโฟม หรือใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์และคัดแยกของเสียอันตราย</p> <p>๓. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>

ตารางมอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตามประเด็นการพัฒนาของ พชอ.น้ำยิ้น ประจำปี ๒๕๖๗
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)

ประเด็นปัญหา	การดำเนินงาน	อนุคณะกรรมการ	หมายเหตุ
<p>๓. อุบัติเหตุทางถนน</p>	<p>๑. จัดประชุม/ขับเคลื่อนผ่าน ศปถ.อ. (สสอ.เป็นเลขานุการร่วม)</p> <p>๒. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง</p> <p>๓. จัดซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่บ้านทุกปี</p> <p>๔. ออกสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๕. ให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาและออกกฎระเบียบข้อบังคับในโรงเรียน</p> <p>๖. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย การขับรถเร็วของรถยนต์ราชการ การดื่มแล้วขับ</p> <p>๗. จัดรวบรวมข้อมูล การเฝ้าระวัง และสรุปลงแผนการณั้ ทุกๆปี</p>	<p>๑. ผกก.น้ำยิ้น ประธาน</p> <p>๒. ผอ.รพ.น้ำยิ้น รองประธาน</p> <p>๓. สาธารณสุขอำเภอน้ำยิ้น</p> <p>๔. พัฒนาการอำเภอ</p> <p>๕. นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง</p> <p>๖. อปท./อบต. ทุกแห่ง</p> <p>๗. กำนันตำบลแห่ง</p> <p>๘. ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน</p> <p>๙. รพ.สต.ทุกแห่ง</p> <p>๑๐. ตัวแทนสถานศึกษาเขตอำเภอน้ำยิ้น</p> <p>๑๑. แขวงทางหลวงอุบลราชธานี</p> <p>๑๒. แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี</p> <p>๑๓. หน.กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.น้ำยิ้น</p> <p>๑๔. หน.ฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สสอ.น้ำยิ้น เลขานุการ</p>	<p>สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล/รพ.สต. ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จัดประชุม/ขับเคลื่อนผ่าน ศปถ.อ. (สสอ.เป็นเลขานุการร่วม)</p> <p>๒. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง</p> <p>๓. จัดรวบรวมข้อมูล การเฝ้าระวัง และสรุปลงแผนการณั้ ทุกๆปี</p> <p>๔. ออกสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๕. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๖. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย การขับรถเร็วของรถยนต์ราชการ การดื่มแล้วขับ</p> <p>๗. กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๘. สนับสนุน จนท.การสอบสวนอุบัติเหตุ</p> <p>๙. สนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุ (บาดเจ็บ ส่งต่อ นอน รพ.และเสียชีวิต)</p> <p>๑๐. สนับสนุน จนท.บริการวิชาการ ด้านอุบัติเหตุอุบัติภัย</p> <p>๑๑. ดำเนินการมาตรการรพพยาบาลปลอดภัย</p> <p>๑๒. พัฒนาระบบการให้บริการผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑๓. จัดซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่บ้านทุกปี</p> <p>อำเภอน้ำยิ้น/อปท. ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดจุดเสี่ยงของแต่ละ อบต.,อปท.</p> <p>๒. ถนนชำรุดให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>ตำรวจ ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ร่วมออกสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์กฎหมายจราจร</p>

ประเด็นปัญหา	การดำเนินงาน	อนุคณะกรรมการ	หมายเหตุ
<p>๓. อุบัติเหตุทางถนน (ต่อ)</p>			<p>๓. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย การขับเร็วของรถยนต์ราชการ การดื่มแล้วขับ</p> <p>ปกครอง/ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย การขับเร็วของรถยนต์ราชการ การดื่มแล้วขับให้กับทุกหมู่บ้าน</p> <p>๒. ร่วมออกสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>โรงเรียน/สถานศึกษาทุกแห่ง ให้มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาและออกกฎระเบียบข้อบังคับในโรงเรียน</p> <p>๒. รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย</p> <p>๓. สถานศึกษา ควรมีครูผู้รับผิดชอบ จัดทำรายชื่อนักเรียนที่ปฏิบัติผิดกฎจราจร และให้มีการหักคะแนนความประพฤติในกรณีที่เด็กนักเรียนกระทำผิด</p>